

## ยิ่งใหญ่ตระการตา เมษายน ปีนี้ รัฐบาลเตรียมจัดเทศกาลยิ่งใหญ่ระดับโลก "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567" ผลักดันซอฟต์แวร์ไทย ในอนาคตเทศกาลสงกรานต์ต้องเป็น 1 ใน 10 เทศกาลโลก

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นางสาวฐาปนี เกียรติไพบูลย์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” นำเสนอความตระการตาวัฒนธรรมซอฟต์แวร์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม จะเน้นการนำเสนอเทศกาลสงกรานต์แก่สายตาชาวไทยและต่างชาติในโอกาสที่ได้อัปเกรดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดยิ่งใหญ่ “Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” วันที่ 11-15 เมษายน 2567 ดัน Soft Power เทศกาลสงกรานต์ไทยติด 1 ใน 10 งานเทศกาลระดับโลก กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรปราการ ชลบุรี และภูเก็ต พร้อมจัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในช่วงเดือนเมษายน นี้

ล่าสุดได้แต่งตั้ง “นางสาว แอนโทเนีย โพซิ่ว” รองอันดับ 1 นางงามจักรวาล ปีล่าสุด เป็น “นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 ถ่ายทอดคุณค่าและแสดงอัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ไทย ซึ่งปีนี้ยังได้จัดทำบทเพลงสงกรานต์ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ร่วมสนุกและรับรู้ถึงคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ไทย ด้านนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า งานมหาสงกรานต์ 2567 เป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในการผลักดันเทศกาลสงกรานต์ไทยสู่เทศกาลระดับโลก ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้คณะกรรมการซอฟต์แวร์ ที่ต้องการสร้างความแปลกใหม่และจัดงานเทศกาลของไทย ปีนี้จะมีไฮไลท์ที่สำคัญของขบวนพาเหรดที่สะท้อนวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเน้นไปที่การจัดงานบริเวณพื้นที่สนามหลวง โดยมีขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์กว่า 20 ขบวน และการแสดงที่ยิ่งใหญ่ กิจกรรมเล่นน้ำ โชนของ OTOP และจะทำให้เป็นเทศกาลสงกรานต์อยู่ในความทรงจำชาวไทยและต่างชาติ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนกระทรวงมหาดไทยจะช่วยดูแลในเรื่อง การป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุรวมถึงจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาร่วมงานสงกรานต์ ทั้งย่านสีลม ถนนข้าวสาร และอื่นๆ รวมจุดบริการกว่า 41 จุด ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนอกจากจะร่วมจัดงานแล้วยังจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับต่างชาติทั่วโลก โดยจะมีการเผยแพร่ทางโฆษณาผ่านสตรีมมิ่งในตลาดจีน ไต้หวัน ฮองกง กลุ่มประเทศอาเซียน ยังมีขบวนพาเหรดสงกรานต์วันที่ 11 เมษายน 2567 เส้นทางจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศจบที่สนามหลวง และมีนางมโหธรเทวี คือ “แอนโทเนีย โพ

ซีว” รองนางงามจักรวาลอันดับ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2567 จะมีกิจกรรมมากมายเสนอซอฟต์แวร์ชาวไทยสู่สายตาโลก อาทิ การแสดงโขน การแสดงไหว้ครุมวยไทย สาธิตการทำอาหารไทยโบราณ และอื่นๆ โดยคาดการณ์ช่วงเวลาดังกล่าว เงินจะสะพัดกว่า 2 หมื่นล้านบาท

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จะเป็นการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าของประเทศไทย โดยนอกจากการจัดงานภายในประเทศอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ททท. เตรียมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติทั่วโลก โดยได้ร่วมกับพันธมิตรสื่อมวลชนระดับโลก CNN และ BBC ในการนำเสนอคอนเทนต์เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ

รวมถึงเตรียมเผยแพร่โฆษณาผ่าน IQYI ช่องทางสตรีมมิงยอดนิยมในตลาดจีน ได้หวัน ฮองกง และกลุ่มประเทศอาเซียน และเชิญ Celebrity และ Influencer ชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงเดินทางสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาสัมผัสประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความหมาย พร้อมส่งต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เป็น Amazing Thailand : Your Stories Never End

ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีการเดินทางอย่างคึกคักมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะส่งผลให้เกิดรายได้รวมประมาณ 24,420 ล้านบาท สำหรับตลาดในประเทศ คาดว่าจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 4,299,500 คน-ครั้ง และใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียน 15,660 ล้านบาท ขณะที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 510,000 คน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 8,760 ล้านบาท เติบโตประมาณร้อยละ 49 จากปี 2566 โดยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร คาดว่าในช่วงการจัดกิจกรรมจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 3,690 ล้านบาท และมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 653,590 คน-ครั้ง

ขณะที่ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกว่า **กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยใช้ชื่อ “ขับซึ่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”** โดยจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 บูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วนกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน จัดตั้งจุดตรวจ จุดอำนวยความสะดวก จุดบริการ และให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : NBT CONNEXT <https://shorturl.asia/gvOCr/> MCOT <https://shorturl.asia/Y9Kj0>